

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

ตารางการสรุปโครงการวิจัยสนองพระราชดำริ อพ.สธ. ของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดำริ งบประมาณแผ่นดิน ในงบประมาณประจำปี ๒๕๖๒

กลุ่ม G2 กลุ่ม สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร หน่วยงานสนองพระราชดำริ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

กิจกรรมที่	ชื่อโครงการ/งาน	เป้าหมาย/วัตถุประสงค์	งบประมาณ (บาท)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หมายเหตุ
๕	๑. จัดทำฐานข้อมูลการดำเนินงาน อพ.สธ.- สกอ.	จัดทำฐานข้อมูลการดำเนินงานของ อพ.สธ.- สกอ.		- ฐานข้อมูลการดำเนินงาน อพ.สธ.- สกอ.	
๘	๑. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (อพ.สธ.- สกอ.)	๑. เพื่อสนองพระราชดำริ อพ.สธ. ๒. สนับสนุน ส่งเสริม ให้เครือข่าย C- อพ.สธ. เชิญชวนสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ เข้าร่วมสนองพระราชดำริ เพิ่มขึ้น ๓. ส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษา ที่เข้าร่วมสนองพระราชดำริ ดำเนินกิจกรรม/โครงการที่สนองพระราชดำริ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัดของเครือข่าย และมีความสอดคล้องกับแผนแม่บทของ อพ.สธ. ระยะ ๕ ปีที่หก (ต.ค.๒๕๕๙ - ก.ย.๒๕๖๔)	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑. เครือข่าย C- อพ.สธ. มีกิจกรรม/โครงการสนองพระราชดำริ ในการสร้างจิตสำนึกตามประเด็นยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัดของเครือข่าย พร้อมทั้งมีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถาบันอุดมศึกษา เข้าร่วมสนองพระราชดำริ ๒. จำนวนสถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมสนองพระราชดำริ เพิ่มขึ้น ๔ สถาบัน	
๘	๑.๑ สนับสนุนการจัดประชุมวิชาการ/สัมมนา/การจัดนิทรรศการที่เกี่ยวข้องกับการสนองพระราชดำริ	๑. เพื่อสนับสนุนการจัดประชุม/สัมมนา/การจัดนิทรรศการที่เกี่ยวข้องกับการสนองพระราชดำริ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ของเครือข่าย และสอดคล้องกับแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ ๕ ปีที่หก ๒. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยภายใต้ อพ.สธ. ๓. เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ทำงานระหว่างเครือข่ายและบุคลากรของสถาบัน อุดมศึกษา ก่อให้เกิดการบูรณาการ การทำงานระหว่างเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ	๗๕๐,๐๐๐	๑. สกอ. ร่วมสนับสนุนการจัดประชุม/สัมมนา/การจัดนิทรรศการที่เกี่ยวข้องกับการสนองพระราชดำริ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ของเครือข่าย และสอดคล้องกับแผนแม่บท อพ.สธ. ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น งบประมาณ การเข้าร่วมจัดนิทรรศการ เป็นต้น ๒. เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์การทำงานระหว่างเครือข่ายและบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา ในการดำเนินงานสนองพระราชดำริ	

กิจกรรมที่	ชื่อโครงการ/งาน	เป้าหมาย/วัตถุประสงค์	งบประมาณ (บาท)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หมายเหตุ
๘	๑.๒ จัดทำแผนปฏิบัติงาน อพ.สธ.- สกอ. ประจำปีงบประมาณของ สกอ.	เพื่อดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ประจำปีงบประมาณ ของ สกอ.	๓๐,๐๐๐	แผนดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ประจำปีงบประมาณของ สกอ.	
๘	๑.๓ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.- สกอ. ปีละ ๑-๒ ครั้ง	๑. เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงานของเครือข่าย ๒. เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี ๓. เพื่อติดตามผลการดำเนินงานสนองพระราชดำริ ของเครือข่าย C- อพ.สธ.	๘๐,๐๐๐	๑. สกอ. ได้รายงานผลการดำเนินงานสนองพระราชดำริ ต่อคณะกรรมการฯ ๒. สกอ. ได้แนวทางในการดำเนินงานสนองพระราชดำริตามประเด็นยุทธศาสตร์ของเครือข่าย ๓. ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติงานของเครือข่าย	
๘	๑.๔ สนับสนุนการดำเนินงานของเครือข่ายในการสนองพระราชดำริ ของเครือข่าย C-อพ.สธ.	๑. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ ของเครือข่าย C- อพ.สธ. ให้มีการบริหารงานในระบบเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๒. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของเครือข่าย C- อพ.สธ. ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การเชิญชวนสถาบันการศึกษาเข้าร่วมสนองพระราชดำริ และจัดกิจกรรมสนองพระราชดำริ การจัดประชุมทำแผนการดำเนินงานประจำปี การติดตามผลการดำเนินงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานของสถาบันอุดมศึกษาในเครือข่าย การจัดประชุมสรุปผลการดำเนินงาน	๑,๐๘๐,๐๐๐	๑. มีการจัดกิจกรรมสนองพระราชดำริ ของเครือข่าย C-อพ.สธ. เช่น การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวทางการสนองพระราชดำริ ๒. สกอ. และเครือข่าย มีกิจกรรมการประสานความร่วมมือและข้อมูลในการบริหาร จัดการโครงการที่เกี่ยวข้องกับการสนองพระราชดำริ เพิ่มขึ้น ๓. มีสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมสนองพระราชดำริ และมีกิจกรรม/โครงการที่สนองพระราชดำริเพิ่มมากขึ้นในแต่ละปี	
๘	๑.๕ จัดทำ website อพ.สธ.- สกอ.		๓๐,๐๐๐	๑. เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม/โครงการ รวมถึงผลการดำเนินงานของ สกอ. และเครือข่าย C - อพ.สธ. เช่น การจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ อพ.สธ. ๒. เพื่อเป็นช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร การดำเนินกิจกรรม/โครงการ ของ สกอ. และเครือข่าย C-อพ.สธ.	

กิจกรรมที่	ชื่อโครงการ/งาน	เป้าหมาย/วัตถุประสงค์	งบประมาณ (บาท)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หมายเหตุ
๘	๑.๖ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ของ สกอ.	เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการฯ ของเครือข่าย C -อพ.สธ. และสถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมสนองพระราชดำริ	๓๐,๐๐๐	สกอ. ได้รายงานผลการดำเนินงานสนองพระราชดำริฯ ในภาพรวมของเครือข่าย อพ.สธ.- สกอ.	
			๒,๐๐๐,๐๐๐		

รวมทั้งสิ้น ๒ กิจกรรม จำนวน ๗ โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท